

'จีน-ญี่ปุ่น-อียู' แข่งหน้าเข้าม้าน้ำมันสำหรับปะหลัง

■ 'พาณิชย์' คาดปี50ส่งออกเพิ่ม9%

"เกริกไกร" ยันรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรทุกส่วน เป็นธรรมชาติภายใต้กลไกตลาดปกติ

"พาณิชย์" คาดปีหน้าส่งออกน้ำมันสำหรับปะหลังเพิ่ม 9% เหตุปริมาณสินค้าในสต็อกเหลือจำนวนใกล้เคียงผลผลิต ขณะที่แนวโน้มตลาดต่างประเทศมีความต้องการมากขึ้นทั้งจีน ญี่ปุ่น และยุโรป ประเมินสถานการณ์ปีนี้ผลผลิตเพิ่ม 25% ต้นราคาก๊าซหุงต้มเฉลี่ย 1.05-1.21 บาทต่อกิโลกรัม

นายเกริกไกร จิระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ได้หารือกับเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง ประมาณ 200 คนและกลุ่มผู้ผลิตจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในการดูแลราคาสินค้าเกษตรว่า จากการประเมินสถานการณ์ ปี 2549

คาดว่าจะมีผลผลิตหัวมันสำปะหลังสดประมาณ 25 ล้านตันเพิ่มขึ้น 12% ขณะที่ความต้องการของตลาดในประเทศมีแนวโน้มสูง ขึ้นตามนโยบายส่งเสริมพลังงานทางเลือก (เอทานอล)

ด้านตลาดต่างประเทศ จีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ ปัจจุบันมีสต็อกมันเส้นลดลง ประกอบกับสภาพอากาศหนาวเย็น ทำให้ความต้องการใช้มันเส้นเพื่อผลิตแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับตลาดยุโรป ก็ต้องการสั่งซื้อมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ทดแทนธัญพืชที่เสียหาย ส่วนตลาดญี่ปุ่นและตลาดผู้ซื้อแป้งมันสำปะหลังอื่นๆต่างก็มีความต้องการเพิ่มขึ้น" นายเกริกไกร กล่าว

นายเกริกไกร กล่าวอีกว่า ในปี 2550 คาดว่า

จะสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังได้เพิ่มขึ้น 9% ขณะที่ไทยมีสต็อกมันสำปะหลังเหลือน้อยมากส่งผลให้ความต้องการโดยรวมใกล้เคียงปริมาณผลผลิต สำหรับราคาจำหน่ายหัวมันสดป็น้อยที่ก็โลกรัมละ 1.05 - 1.21 บาท แม้จะอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปีก่อน แต่เนื่องจากสภาพตลาดเอื้ออำนวยและหากมีการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งมีมาตรการแทรกแซงของภาครัฐ เชื่อว่าจะช่วยผลักดันให้ระดับราคามันสำปะหลังมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ขอให้เกษตรกรวางแผนการขุดหัวมันสด โดยทยอยขุดหัวมันสดออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับราคาก๊าซหุงต้มเพิ่มสูงขึ้นได้

นายเกริกไกร กล่าวอีกว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายที่จะทำให้ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพทุกภาคส่วน และได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมภายใต้กลไกตลาดปกติ สำหรับสินค้ามันสำปะหลังในปี 2550 ได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาราคาคงตัวไว้ 3 มาตรการ ประกอบด้วย

มาตรการแทรกแซงตลาด มาตรการเร่งระบายสินค้าเพื่อส่งออก และมาตรการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที่ อย่างไรก็ตามมาตรการแทรกแซงตลาดนั้น ภาครัฐกำหนดจะรับจํานําหัวมันสดปริมาณ 7.5 ล้านตัน เพื่อแปรรูปเป็นมันเส้นและแป้งมัน ซึ่งราคาซื้อแบ่ง 25% ณ จุดรับจํานํา กำหนดเป็นขั้นบันได โดยเดือนพฤศจิกายนก็โลกรัมละ 1.25 บาท และทยอยปรับเพิ่มขึ้นเดือนละ 5 สตางค์ ทุกเดือนจนราคาสูงขึ้นเป็นก็โลกรัมละ 1.50 บาท ในเดือนเมษายน 2550

ส่วนหัวมันสดเชื้อเปอร์เซ็นต์อื่น ให้ปรับเพิ่ม - ลดเปอร์เซ็นต์ละ 2 สตางค์ โดยกำหนดให้ถอนภายใน 3 เดือนนับจากเดือนที่รับจํานํา และได้ถอนเป็นมันเส้นหรือแป้งมันตามอัตราแปรสภาพหัวมันสดที่กำหนดไว้ หากราคาคาดตลาด ณ วันที่ได้ถอน ต่ำกว่า หรือเท่ากับราคาจํานํา รัฐบาลจะรับผิดชอบส่วนต่าง หากราคาคาดตลาดสูงกว่าราคาจํานํา เงินส่วนต่างจะต้องหักค่าใช้จ่ายก่อน และส่วนที่เหลือเกษตรกรจึงจะได้รับ